



CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỔNG GIÁO PHẬN MELBOURNE
VIETNAMESE CATHOLIC COMMUNITY – MELBOURNE

Administration: 95 Mt Alexander Road, Flemington Vic 3031

Telephone: 0412 715 656 – 0418 926 986

www.vietcatholicmelbourne.org.au

ABN 74 690 227 579

Melbourne 05/04/2017

Kính gửi quý Linh Mục, Tu Sĩ Nam Nữ và toàn thể Giáo Dân trong Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Melbourne.

Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý ông bà anh chị em,

Nhìn lại gần một năm kể từ ngày Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long rời Melbourne và cùng sự ra đời của Ban Tuyên Ủy. Cảm tạ Chúa vì muôn hồng ân Chúa đã ban cho Cộng Đồng Công Giáo VN tại Melbourne. Đại diện cho Ban Tuyên Ủy xin chân thành cảm ơn tất cả quý linh mục, tu sĩ và các anh chị lãnh đạo đã cộng tác xây dựng một Cộng Đồng vững mạnh.

Nhân dịp này con cũng xin kính chúc quý Cha, quý Tu Sĩ Nam Nữ và toàn thể quý Ông Bà Anh Chị Em sống một Tuần Thánh thật thánh thiện và mùa Phục Sinh tràn đầy hồng ân của Chúa Phục Sinh khả hoàn.

Con xin được đặc biệt gửi đến quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý vị những thông báo như sau:

- **Cộng Đoàn St. Dominic:** Sau khi tham khảo ý kiến của Cha Nguyễn Văn Xưa cùng Ban Mục Vụ Cộng Đoàn St. Dominic và Holy Child. Cộng Đoàn St. Dominic chính thức sẽ sát nhập sinh hoạt chung với Cộng Đoàn Holy Child.

- **Anh Anthony Trương Tấn Phát từ nhiệm:** Sau khi anh Phát được cộng đoàn chính thức chọn để lãnh trách nhiệm chức vụ chủ tịch Ban Mục Vụ Trung Tâm Hoan-Thiện, vì công việc bận rộn của Trung Tâm, anh đã xin từ chức Ủy Viên đặc trách các Ban Ngành Đoàn Thể CĐCGVN TGP Melbourne. Chức vụ sẽ được bổ nhiệm trong một ngày gần nhất.

- **BCH Liên Ca Đoàn tái bổ nhiệm:** Vì nhu cầu chung cho sự phát triển của Liên Ca Đoàn, sau khi tham khảo ý kiến chung của Ban Chấp Hành và Ban Ca Trưởng. Cha Linh Hướng Giuse Vũ Ngọc Tuyển đã chính thức tái bổ nhiệm lại Ban Chấp Hành LCD cho đến tháng 12/2018.

- **Tam Nhật Thánh Lòng Chúa Thương Xót:** Thứ Năm 20.04.2017 – Chúa Nhật 23.04.2017 tại Trung Tâm Vincent Liêm – 95 Mount Alexander Rd, Flemington Vic 3031. Đặc biệt sẽ có sự hiện diện của Đức Giám Mục Anphongsô Nguyễn Hữu Long – Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Hưng Hóa thuyết giảng. Xin mọi người cố gắng tham dự Tam Nhật Thánh Lòng Chúa Thương Xót trong năm Thánh Gia Đình này.

- **Đại Hội Kỷ Niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima:** Thứ Bảy 13.05.2017 tại Trung Tâm Hoan-Thiên – 225 Hutton Rd, Keysborough Vic 3173 từ 9:30am đến 6:00pm. Đặc biệt sẽ có sự hiện diện của Đức Giám Mục Vincent Nguyễn Văn Long OFM – Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Parramatta. Xin mọi người cố gắng tham dự biến cố quan trọng này.

- **Tiệc Gây Quỹ tổ chức Đại Hội Thánh Mẫu La Vang III:** Thứ Sáu 09.06.2017 tại Happy Receptions, với vé dạ tiệc là \$50 và vé xổ số là \$5. Xin mọi người cố gắng tham dự và ủng hộ buổi tiệc gây quỹ này hầu Ban Tổ Chức có đủ tài chánh chuẩn bị cho Đại Hội Thánh Mẫu III sẽ được tổ chức vào thứ bảy 05/05/18 và Chúa Nhật 06/05/18.

Một lần nữa, xin kính chúc quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý ông bà anh chị em một Tuần Thánh và mùa Phục Sinh an bình. Xin Thiên Chúa qua sự cầu bầu của Mẹ La Vang và các Thánh Tử Đạo Việt Nam luôn giữ gìn và kiện toàn mọi ân sủng cho chúng ta.

Trong Đức Kitô,

TM Ban Tuyên Úy CĐCG VN Melbourne.



Peter Hoàng Kim Huy SDB